



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 ตุลาคม 2562



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐออนไลน์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ เว็บไซต์ Nationtv. Workpointnews สำนักข่าวไทย สำนักข่าวอิศรา</p>	<p><b>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ผู้นำเข้าสารเคมี เกษตรกร และผู้บริโภค โดยที่ประชุมมีมติ 9 ต่อ 0 ให้ยกเลิกใช้ 3 สารเคมีอันตราย ซึ่งหลัง 4 ฝ่ายลงนามรับรองผลประชุมแล้วจะเสนอให้คกก.วัตถุอันตราย พิจารณาให้สารทั้ง 3 ชนิดเป็นบัญชีประเภทที่ 4 ตั้งแต่ 1 ธ.ค. ส่งผลให้ห้ามครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ผลิต ซึ่งคาดว่าคกก.วัตถุอันตรายอาจเลื่อนประชุมเร็วขึ้น มติครั้งนี้ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยทั่วประเทศ</p> <p>ด้านนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ก.อุตสาหกรรมยืนยันต้องการให้ยกเลิกการใช้ หากคณะกรรมการ 4 ฝ่ายเสนอมติให้ยกเลิกการใช้มายังก.อุตสาหกรรมในวันที่ 8 ต.ค. จะสามารถประชุม คกก.วัตถุอันตรายได้ในสัปดาห์นี้หรืออย่างช้าต้นสัปดาห์หน้า</p>
<p>ไทยโพสต์ ข่าวสด มติชน มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ ThaiPBS newtv. สำนักข่าวไทย เว็บไซต์แนวหน้า มติชน ผู้จัดการ คมชัดลึก</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.อำพล จินดาวัฒนะ และนายสังคีต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา แถลงจุดยืนและเรียกร้องให้รัฐบาลตัดสินใจอย่างเป็นเอกภาพ แบนการใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ซึ่งมีข้อมูลเป็นที่ประจักษ์ว่าไม่ใช่แค่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์เกษตร แต่ยังเข้าสู่ทารกในครรภ์มารดา ส่งผลเสียถึงผู้คนในรุ่นต่อไปด้วย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ มติชนออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า ตัวแทนเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษฯ 686 องค์กร เตรียมเข้าพบ นายวราวุธ ศิลปะอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 8 ต.ค. เวลา 16.00 น. เพื่อเสนอปัญหาและข้อเสนอนิการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายในดินและแหล่งน้ำ และในวันที่ 9 ต.ค. เวลา 14.00 น. จะเข้าพบ นายเฉลิมชัย รมว.เกษตรฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นการดำเนินการยกเลิกสารพิษร้ายแรง พร้อมเสนอทางเลือกเพื่อส่งเสริมระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน มีมาตรการสนับสนุนเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบเกษตรกรรมและอาหารที่ปลอดภัย</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>-เสนอข่าว น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ระบุว่า เห็นด้วยที่จะให้มีการพิจารณาสารเคมี 3 ชนิดเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 แต่การพิจารณายกเลิกต้องมีข้อมูลทางวิชาการและข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์</p> <p>ด้าน นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า วันนี้มีมติชัดเจนแล้วว่าต้องแบนทันที ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบแผ่นดินทำหนังสือขอให้รัฐมนตรี ก.อุตสาหกรรมพิจารณา มั่นใจว่า 1 ธ.ค. สารเคมีพวกนี้จะหายไปจากประเทศไทย</p>
<p>ThaiPBS เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p>-เสนอข่าว พญ.สมพิศ จำปาเงิน ประธานชมรมผอ.รพ.ชุมชนแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ สนับสนุนมาตรการรณรงค์ให้รัฐบาลยกเลิกการนำเข้าและห้ามจำหน่ายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต และเชิญชวนให้ทุกพร.ร่วมติดป้ายรณรงค์ถึงพิษภัยของสารเคมีทางการเกษตรและสนับสนุนรัฐบาลให้ยกเลิกหรือแบนสารเคมีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วสันต์ แก้ววี รก.ผอ.รพ.น่าน ขึ้นป้ายสนับสนุนการยกเลิกสารเคมี 3 ชนิด ระบุว่า เป็นสาเหตุชวานานป่วยมะเร็งมาก ด้าน สสจ.เลยสนับสนุนให้ยกเลิกเช่นกัน</p> <p>-เสนอข่าว รพ.กำแพงเพชร สสจ.พิษณุโลก และรพ.น่าน ขึ้นป้ายต่อต้านการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อความปลอดภัยของประชาชน เพราะแต่ละปีมีผู้ป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ม.บูรพา กล่าวว่า มีงานวิจัยจำนวนมากที่สะท้อนให้เห็นถึงอันตรายของพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ซึ่งลาวและจีนได้แบนไปแล้ว แต่ไทยเพิ่งมีความคืบหน้าเมื่อฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยเอาจริงเอาจัง แต่การแบนขึ้นอยู่กับคกก.วัตถุอันตรายที่ประกอบจากหลายกระทรวง ซึ่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ในส่วนของ สธ. น่าจะเดินตามจุดยืนของรมว.สธ. มีการขึ้นป้ายแบนกันพร้อมเพรียง อยากให้รัฐมนตรีคนอื่นๆ และ กกก. วัตถุประสงค์รายสร้างความชัดเจนกับประชาชน</p>
<p>สยามรัฐ เว็บไซต์ thainews, stopdrink, sawasdeenews,เดลินิวส์, ryt9, matichonweekly, js100, เนชั่นทีวี, bangkokbiznews, chiangmainews, thebangkokinsight, line.today, chiangrai.prdnorth, region3.prd, thaigov</p>	<p><b>งานบุญปลอดเหล้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. และ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ก่อนประชุมกรม. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน "วิถีไทย วิถีถิ่น กลิ่นปลอดเหล้า" รมว.ศธ.ให้งานประเพณีที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากออกพรรษาเป็นงานประเพณีปลอดเหล้า สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าการดื่มสุราไม่ควรแฝงอยู่ในงานบุญที่เป็นประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน รวมทั้งยังเป็นภัยต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมมอบสื่อรณรงค์ "วิถีไทย วิถีถิ่น กลิ่นปลอดเหล้า" แก่ นายกฯ</p>
<p>ข่าวสด คมชัดลึก ผจก. ออนไลน์ mcot เดลินิวส์ออนไลน์ เว็บไซต์news1005</p> <p>คมชัดลึก</p>	<p><b>เหตุทะเลาะวิวาทในรพ.ปากคาด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. ประธาน นพ.สสจ.บึงกาฬเร่งเอาผิดผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในรพ.ปากคาด และย้ำว่าเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินการกับผู้ก่อเหตุ ความรุนแรงในรพ.ทุกกรณี ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายแก่รพ.มากน้อยแค่ไหน ถือเป็นกรณียุทธศาสตร์ที่ราชการ หากไม่ดำเนินการ ผอ.รพ.จะมีความผิดตามมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>นพ.ณรงค์ กล่าวว่า นพ.สสจ.บึงกาฬได้แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว ซึ่งจากการสำรวจไม่มีเครื่องมือแพทย์หรือสิ่งใดเสียหาย จากนั้นรพ.จะปฏิบัติตามมาตรการดูแลความปลอดภัยทั้งคนไข้และเจ้าหน้าที่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรัญ สุรารักษ์ ผอ.รพ.ปากคาด เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.ปากคาด ให้เอาผิดกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว เนื่องจากเป็นการบุกรุกสถานที่ราชการในยามวิกาล เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่และผู้ป่วยที่มารักษาเกิดความไม่ปลอดภัย และผู้ป่วยที่ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บ รวมถึงเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการได้</p> <p>พล.ต.ต.พัลลภ วิเศษสิงห์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.บึงกาฬ กล่าวว่า การกระทำของกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวเป็นการกระทำที่ อุกอาจ ควรลงโทษให้สูงสุดในทุกข้อหา นอกจากข้อหาทำร้ายร่างกายที่ดำเนินการไปแล้ว จะเพิ่มอีก 2 ข้อหา คือ 1.ร่วมกันบุกรุก โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้าย เป็นเหตุให้มีผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 2.ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่วนคดีก่อความเดือดร้อนรำคาญอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานหาผู้กระทำความผิดเพิ่มเติม ส่วนมาตรการป้องกัน ได้วางแผนร่วมกับรพ. โดยในช่วงที่มีเทศกาลสำคัญจะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประจำ รพ. และตรวจตราถี่ขึ้น</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Biz insight</p>	<p><b>เมดิคัล ฮับ</b></p> <p>-เสนอบทความว่า ต้องจับตาว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. จะเสนอมาตรการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าเพื่อรองรับชาวต่างชาติที่เดินทางมารักษาพยาบาลในไทยเข้าที่ประชุมเมื่อไหร่ หลังจากปลายเดือน ก.ย. 2562 บอร์ดเมดิคัล ฮับเห็นชอบให้ 1.เพิ่มประเทศสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เข้ารักษาในไทยโดยไม่ต้องลงวีซ่า 90 วัน 2.เพิ่มประเทศเกาหลี เบลเยียม ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สามารถขอวีซ่าแบบพำนักระยะยาว 10 ปี และ 3. เพิ่มวีซ่าประเภทรักษาพยาบาล (Medical Visa) Non - MT ชนิดใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง คราวละไม่เกิน 1 ปี เพื่อให้สามารถอยู่ในไทยได้นานขึ้น</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ จส.100 Nation TV.</p>	<p><b>เตือนดูภาพยนตร์ JOKER</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สธ. ให้ข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาพยนตร์ที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้หากรับชมโดยไม่มีวิจารณญาณ ส่วนใหญ่ภาพของความรุนแรงจะมีผลกระทบต่อจิตใจของเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ 1.ทำให้เด็กกลัว 2.ทำให้เด็กเลียนแบบ และ 3.ความรุนแรง ส่วนอีกกลุ่มที่มีความเสี่ยงคือ กลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้ที่อยู่ในสภาพจิตใจอ่อนแอ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์แม้จะมีความรุนแรงและความกดดันหลายฉาก แต่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ด้วยการย้อนกลับมาพิจารณาสภาพจิตใจของตนเอง หากชมภาพยนตร์จบแล้วความรู้สึกเศร้าไม่หายไป ควรมาปรึกษาแพทย์</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>ฝุ่น PM 2.5</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เมื่อเด็กได้รับฝุ่น PM 2.5 ในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ประกอบกับสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้การทำงานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ทำให้เกิดการระคายเคืองในโพรงจมูกและทางเดินหายใจส่วนบน ภูมิแพ้กำเริบและหายใจไม่สะดวก และโรคหอบหืดอักเสบ ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันที่หลอดลมใหญ่ และเมื่อภูมิคุ้มกันของหลอดลมใหญ่ลดลงจะทำให้เด็กเล็กติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ง่าย</p> <p>-นพ.อดิศักดิ์ ภัฒิตาตัง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ผู้ปกครองควรหมั่นดูแลเด็กเล็กที่มีโรคประจำตัว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p>หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้านหรือกลางแจ้งในบริเวณที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี ใช้หน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ทั้งนี้ เด็กเล็กที่มีโรคในระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ หลอดลมอักเสบ จะไวต่ออากาศที่เป็นมลพิษ หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น ชักธงเตือนภัยและประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลดาวเทียมเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ โดยกำหนดสีธง 5 สี ประกอบด้วย ค่าดัชนี 0-25 ระดับดีมาก ใช้ธงสีฟ้า 26-50 ระดับดี ใช้ธงสีเขียว 51-100 ระดับปานกลาง ใช้ธงสีเหลือง 101-200 ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ใช้ธงสีส้ม และ 200 ขึ้นไป ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ใช้ธงสีแดง</p>
มติชน	<p><b>อาการหน้าเปื้อยวครึ่งซีก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อาการปากเปื้อยหรือหน้าเปื้อยครึ่งซีก เป็นผลจากเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 ตรงใบหน้าเกิดการอักเสบ ส่งผลต่อการรับรส การผลิตน้ำตา และต่อมน้ำลาย อาการมักจะเกิดขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง ผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น หญิงตั้งครรภ์ โดยเฉพาะผู้ที่อายุครรภ์มาก หรือหลังคลอดภายใน 1 สัปดาห์ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนบน</p> <p>-พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิ์ศักดิ์ รอง ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า ผู้ป่วยจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงบริเวณใบหน้าครึ่งซีก ทำให้หน้าเปื้อย หลับตาไม่สนิท ปากเปื้อย มีน้ำลายไหลที่มุมปาก และอาจพูดไม่ชัด การรับรสที่ลิ้นผิดปกติ ปวดศีรษะ หูได้ยินเสียงดังขึ้นข้างเดียว ตีมน้ำลำบาก ควรพบแพทย์เพื่อรับรักษา</p>
ข่าวสด	<p><b>นโยบายรักษาที่ร้านขายยา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กล่าวว่า หลังจากให้บริการรักษาที่ร้านขายยาช่วง 3 วันแรก ผู้ป่วยร้อยละ 80 มีอาการดีและรับยาต่อเนื่องที่ รพ.ชุมชนตามภูมิลำเนา คาดว่าหากโครงการนี้ขยายพื้นที่ออกไปจะสามารถช่วยแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชขาดยาได้</p> <p>ด้าน ภญ.จุฑามณี ดุษฎีประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ กล่าวว่า ผู้ป่วยจิตเวชรายเก่าทุกคนจะต้องได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์ว่ามีอาการคงที่ สามารถไปรับยาต่อที่ร้านยาได้ โดยจะนัดผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์ที่รพ.ทุก 6 เดือน เพื่อติดตามประเมินอาการ สามารถสอบถามข้อมูลได้ทาง เว็บไซต์รพ. <a href="http://www.jvkorat.go.th">www.jvkorat.go.th</a> เฟซบุ๊ก รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และโทรศัพท์ 0-4423-3999 ต่อ 65104</p>
ผจก.รายวัน 360องศา	<p><b>คำตอบแทน อสม.</b></p> <p>-เสนอบทความว่า การเพิ่มคำตอบแทน อสม. เป็นนโยบายที่รัฐมนตรีสาธารณสุขทั้ง 2 คน หาเสียงไว้ ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.สธ. ระบุว่า ต้องมีการพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีทักษะ ความสามารถในการดูแลประชาชนเพิ่มมากขึ้น เป็นหมอประจำครอบครัว ซึ่งมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดย ยุพิน กังคะญาณ ประธาน อสม. อำเภอเกาะสีชัง จ.ชลบุรี ระบุว่าอาจสร้างปัญหาให้แก่ สธ. ในภายหลัง รวมทั้งอาจสร้างความแตกแยก เพราะมีคนได้และไม่ได้ทั้งที่มีความสามารถเหมือนกัน และที่สำคัญคือ เมื่อมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง จะทำให้ความเป็นจิตอาสาหายไป ถ้าเป็นไปได้อยากให้เปลี่ยนจากเงินมาเป็นสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ อสม. ในการลงพื้นที่ดูแลประชาชน เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต ส่วนการตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนบ้านญาติเป็นเรื่องดี แต่ในรายละเอียดต้องให้ อสม.ได้รับความสะดวก เช่น ไม่จำกัดธนาคาร</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์	<p><b>คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมลา ผอ.รพ.ภาพสินธุ์ กล่าวว่า รพ.ภาพสินธุ์มีผู้มารับบริการเฉลี่ยวันละ 1,222 คน จึงได้เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ตามนโยบายของ สธ. เพื่อลดความแออัด ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุม เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการโดยแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ สยามรัฐผลัดใบ	<p><b>การแพทย์จีโนมิกส์</b></p> <p>-กล่าวถึงการลงทุนด้านการวิจัยและเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดย สธ.ได้ร่วมกับ ม.บูรพาจัดทำโครงการ โดยใช้พื้นที่อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 2.4 ไร่ เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษด้านการแพทย์จีโนมิกส์ เพื่อสร้างความรู้ทางการแพทย์จีโนมิกส์ที่จำเป็นให้แก่ประเทศ นำไปสู่การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ คาดว่าจะเสนอต่อ คกก.นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกภายในเดือนค.ศ.นี้ ซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1.ด้านการเกษตรและสาธารณสุข ทำให้การดูแลสุขภาพของประชาชนดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการป่วย ป้องกันการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร และลดค่าใช้จ่ายของการรักษาพยาบาลแม่นยำ 2.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีเทคโนโลยีระดับสูงไว้บริการในศูนย์กลางทางการแพทย์ 3.ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรภายในประเทศ ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลได้ปีละกว่า 70,000 ล้านบาท</p>
สยามรัฐ	<p><b>บุนหรีไฟฟ้า</b></p> <p>-กล่าวว่า เรื่องบุนหรีไฟฟ้าเป็นความคิดที่แตกต่างระหว่าง หน่วยงานด้านสุขภาพ และบริษัทบุนหรี ซึ่งสองฝ่ายต้องพูดคุยกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ด้วยหลักการข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ และร่วมกันหาทางออกที่เหมาะสมให้กับผู้สูบบุหรี่ในประเทศต่อไป
มติชน เว็บมติชน ผจก.ออนไลน์	<b>ร้องเรียนแต่งตั้งผู้บริหาร สบส.</b> -เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณีบุคลากรกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คัดค้านการแต่งตั้ง นายถาวร ขาวแสง เป็น ผอ.กองแบบแผนคนใหม่ เนื่องจากเป็นคนนอกที่ไม่มีความรู้และไม่มีความประสพการณ์เรื่องการออกแบบสถานพยาบาล โดยมีการแต่งตั้งชุดคำยื่นชูป้ายคัดค้านและถือพวงหรีด ล่าสุด มีการส่งบัตรสนเท่ห์ในชื่อ “กลุ่มผู้รักกองแบบแผน” ถึง ปลัด สธ. และสำเนาส่งถึง รมว.สธ. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการขมุนุมประทั่งจับได้ ผอ.คนใหม่
มติชน	<b>อาการผู้พิพากษาของตัวเอง</b> -เสนอข่าว นพ.บรรยง เหล่าเจริญสุข ผอ.รพ.ยะลา เปิดเผยอาการของ นายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาที่ใช้ปืนยิงตัวเอง ว่า อาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ แพทย์รักษาบริเวณม้ามที่มีรอยฉีกขาดด้วยยาปฏิชีวนะ แต่ยังคงพักรักษาและดูอาการไป อีกสักระยะ หาก 1-2 สัปดาห์นี้ไม่มีปัญหาจะสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้
เพจปฏิบัติการ หมาเฝ้าบ้าน ผจก.ออนไลน์	<b>วพบ.สุราษฎร์ฯ ใช้บหลวงดูงานต่างประเทศ</b> -โพสต์ข้อความและรูปภาพ ระบุว่า กรณี วพบ.สุราษฎร์ธานีใช้งบประมาณไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ไม่ใช่แค่คณะที่ไป ลอนดอน แต่ยังมีอีกคณะไปโตเกียว ในโครงการพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการด้านวิชาการของอาจารย์พยาบาล ระหว่างวันที่ 9-13 ก.ย. 2562 อ้างว่าไปดูงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แต่มีการดูงานเพียงวันเดียว และเน้นเที่ยวตั้งแต่วันแรก จนถึงวันกลับ
เว็บข่าวสด	<b>รพ.คำชะอีผู้ป่วยล้น</b> -เสนอข่าว ชาวบ้าน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ขอให้ผู้สื่อข่าวช่วยเป็นสื่อกลางในการปรับปรุง รพ.คำชะอี เนื่องจากเป็นรพ.ขนาดเล็กแต่มีผู้ป่วยจำนวนมากจนล้นรพ. ต้องออกมานอนข้างนอกตามระเบียบ ฝากถึง รมว.สธ. ให้ช่วยดำเนินการ หรือหากทำไม่ได้ ฝากถึง ตุน บอดี้สแลม

## สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



http://pr.moph.go.th



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

